

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CAO NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình chung trong tỉnh cơ bản ổn định, kinh tế đang từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 38.132 tỷ đồng, đạt 67,2% kế hoạch năm, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất nông nghiệp cơ bản được duy trì ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng

cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác chỉ đạo triển khai quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được triển khai đồng bộ, khẩn trương; việc thực hiện các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Các chính sách đối với người và gia đình cơ công; các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tại hội nghị, các đại biểu cơ

bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: 9 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quân triệt, vận dụng sáng tạo những quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, vì vậy đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Kinh tế từng bước được phục hồi; đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp đã tăng trưởng tích cực, trở lại là chỗ dựa cho nền kinh tế không chỉ của năm 2020 mà còn là hy

vọng của cả nhiệm kỳ. Qua đó cho thấy vai trò, đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với tỉnh hết sức quan trọng, cần được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng, có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng chung của nền kinh tế và hầu hết các ngành thấp hơn so với kế hoạch, đặc biệt là ngành công nghiệp, xây dựng; chưa tạo được cơ chế, điều kiện để kinh tế phục hồi rõ nét... Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng ngành, từng địa phương phải thấy rõ được tình hình và xác định được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, tập trung tham mưu

cho tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra trong năm 2020; đặc biệt, phải xác định rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với báo cáo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

của huyện ước đạt 13.150 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, tăng 3,61% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 3.582,1 tỷ đồng, tăng 4,34%; công nghiệp - xây dựng đạt 7.697,5 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch; thương mại - dịch vụ đạt 1.870,9 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án lớn như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải, cụm công nghiệp An Ninh được tập trung chỉ đạo, đã phê duyệt 22 phương án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 36,77ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 77,85

tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Tiên Hải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của cấp ủy các cấp và cấp ủy viên, để cao trách nhiệm gương mẫu của lãnh đạo và người đứng đầu. Hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã

đóng góp thêm một số giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội như phát triển các giống lúa chất lượng cao, quy hoạch nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản theo hướng bền vững. Quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ; quy hoạch và đào tạo; bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính. Phát huy lợi thế tuyến đường bộ ven biển, Khu kinh tế Thái Bình; mở rộng khu, cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy

Tiên Hải ngay sau Đại hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc triển khai các nhiệm vụ. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Tiên Hải cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm hình mới, tập trung lợi thế về vị trí nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, có tuyến đường bộ ven biển đi qua, nguồn lao động của huyện... Trong đó, cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, có các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, nhất là phát triển nông nghiệp thực tiễn, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, đô thị... Đồng thời, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề theo lợi thế của từng địa phương, quy hoạch vùng sản

xuất bền vững. Quan tâm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp. Tổ chức phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phát triển du lịch sinh thái tại cồn Vành nhằm thúc đẩy các dịch vụ du lịch mang lại thu nhập cho người dân. Các cấp, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, bám sát nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Kiên trì, quyết tâm, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

THỐNG NHẤT NỘI DUNG KỶ HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/9, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung đưa ra kỷ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và một số đơn vị của tỉnh.

về: thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình; phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; đồng qua đó án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú, huyện Tiên Hải thuộc Khu kinh tế Thái Bình; thông qua cơ chế, chính sách hỗ

trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm ngoài nhóm lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bị giảm sâu thu nhập do dịch Covid-19. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện tình đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kép là đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục giải quyết tốt các công việc phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực HĐND tỉnh cần tổ

chức kỳ họp cho ý kiến vào các nội dung trên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trong quá trình xem xét, quyết định các tờ trình phải nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung báo cáo tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2020 vào nội dung kỳ họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào chiều ngày 29/9/2020. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thuế khẩn trương xây dựng báo cáo tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm,

giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2020 để trình kỳ họp; chỉ đạo các sở, ngành liên quan tích cực chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, gửi Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Các ban HĐND tỉnh chủ động tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết, khảo sát thực tế các dự án liên quan đến thu hồi đất. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ để kỳ họp đạt hiệu quả, nhất là bố trí máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang y tế cho đại biểu, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan truyền thông của tỉnh kịp thời tuyên truyền, thông tin những nội dung của kỳ họp đến với cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

THU HIỀN

THÀNH PHỐ

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Những năm qua, thành phố Thái Bình đã triển khai hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.



Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Bò (thành phố Thái Bình). Ảnh: ĐÌNH TÙNG

Thành phố hiện có 4 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp với hàng nghìn công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động; gần 300 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 15 chung cư và nhà cao tầng, 11 trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động. Cùng với phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số gia tăng thì tính chất cháy, nổ của nhiều thiết bị, công nghệ, vật liệu mới ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn trước. Trước tình hình đó, hàng năm, UBND thành phố đều có kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt công tác PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch giả định các tình huống cháy, nổ có quy mô lớn cần huy động nhiều lực lượng tham gia xử lý để tránh bị động, bất ngờ khi có sự cố xảy ra. Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, lồng ghép nội dung PCCC vào các hội nghị, hội thảo. Với chủ trương một lần kiểm tra là một lần tuyên truyền, hướng dẫn, 3 năm qua, thành phố đã tổ chức kiểm tra 356 cơ sở kinh doanh về PCCC. Qua kiểm tra đã kịp

thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, hạn chế gây mất an toàn về công tác PCCC. Tuy nhiên, trên thực tế, trong 3 năm qua, trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra 15 vụ cháy, làm 1 người chết, 2 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản. Kỳ Bá là phường rộng, đông dân cư, tập trung nhiều sinh viên thuê trọ; nhiều trường học, bệnh viện, 2 khu chợ lớn và nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán. Để bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an toàn PCCC, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai các liên pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, cơ sở

kinh doanh và người dân nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm các quy định trong công tác PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhất là đối với hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống chống sét. Chợ Kỳ Bá là một trong những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, với 4 dãy ki-ốt 3 tầng và 6 lần kinh doanh kiên cố. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Ban Quản lý chợ đã chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo về an toàn PCCC. Các tiểu thương ở chợ đều được tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC do Công an tỉnh tổ chức. Ông Nguyễn Công Năm, Trưởng Ban Quản lý chợ Kỳ Bá cho biết: Với 300 bình cứu hỏa và các hệ thống biển báo,

tiêu lệnh của PCCC được đặt tại vị trí thuận lợi. Đội PCCC của chợ có 25 người thường xuyên được tập huấn công tác PCCC. Ban Quản lý chợ đã ký cam kết với từng tiểu thương về việc bảo đảm công tác PCCC tại chợ. Tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và các dịch vụ trong phạm vi chợ đều phải tuân theo các quy định của pháp luật về PCCC và nội quy của chợ. Là phường trung tâm thành phố với nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phường Đê Thám xác định rõ nhiệm vụ PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong

công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, giảm thiểu những thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, là công việc hàng ngày, ở mọi nơi, mọi lúc. Do đó, phường Đê Thám luôn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng cháy, xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Trong một cuộc họp với các chi bộ, tổ dân phố, Đảng ủy, UBND phường đều quan tâm về các công tác bảo đảm an toàn PCCC. Cán bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân luôn nâng cao ý thức PCCC tại gia đình, như: bảo đảm an toàn khi đốt vàng mã, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, bếp gas, nơi đun nấu, nơi thờ cúng... Cùng với kiểm tra là hướng dẫn người dân các kỹ năng PCCC, thoát nạn, xử lý tình huống khi có cháy. Hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, các hộ kinh doanh tự lập phương án PCCC, mua sắm trang thiết bị PCCC phù hợp. Hiện nay, bắt đầu bước vào mùa hanh khô, do đó nguy cơ cháy, nổ rất cao, để thực hiện tốt công tác PCCC, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác PCCC; chú trọng kiện toàn và phát huy hiệu quả các đội PCCC cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở nhằm đáp ứng, xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

MINH NGUYỆT

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn tỉnh hiện có 1.604.322 người tham gia BHYT, chiếm 86,23% dân số; 204.684 người tham gia BHXH, trong đó có 140.200 người ở 2.287/4.587 doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc. Thời gian qua, việc giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến chính sách luôn được chú trọng thực hiện. Nhận thức về BHXH, BHYT, BHTN của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp đóng thiếu hoặc trốn đóng bảo hiểm cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng doanh nghiệp đóng thiếu, chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo chuyển biến về nhận thức cho người dân, trước hết là người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí thống nhất sẽ tăng cường tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại một số doanh nghiệp. Qua đó, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng chí cũng đề nghị các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 49,5% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2020 - 2021, các công đoàn cơ sở giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn, sinh năm 1983, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" quy định tại khoản 1, Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm, ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1984, trú tại số nhà 45, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Thời điểm bị bắt Duyên đang là viên chức Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện các vụ án đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 22/9, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 31,5 triệu người nhiễm và hơn 969.500 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 22/9, cả nước không ghi nhận có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước vẫn là 1.068 bệnh nhân, trong đó 957 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 76 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 26 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 23.700 người. Với 1.068 bệnh nhân nhiễm Covid-19, Việt Nam hiện đứng thứ 165/215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về số bệnh nhân nhiễm Covid-19 và thứ 7/11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 22/9, 8 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, trong đó 4 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 4 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, 50 trường hợp là chuyên gia nước ngoài cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải).

Tính đến ngày 22/9, toàn tỉnh đã rà soát được 4.662 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó hiện còn 44 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 22/9 vẫn là 8.327 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0869.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.282 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885